

ก.วิ.ทอว

# ด่วนที่สุด

ที่ ยว ๐๒๐๒.๓/ว๑๒๖๒๘

ถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



กองบริหารงานกลาง	งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.)
มหาวิทยาลัย	กองบริหารงานกลาง
เลขรับ: 05876	สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่: ๕ ก.ค. ๒๕๖๖	เลขรับ: ๕๗๗
เวลา: ๑๖:๑๖	๒๕๖๖

ด้วย Taipei Economic and Cultural Office in Thailand (TECO) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการได้ทวนแจ้งว่าจะมีกำหนดจัดการสัมมนา “2023 Global Youth Trends Forum” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ เมืองไทเป ไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันและพัฒนาขีดความสามารถให้แก่เยาวชนจากนานาชาติ การสัมมนาในปีผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางในไต้หวัน ค่าประกันชีวิต รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาดูงานในไต้หวัน โดยผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับเอง ทั้งนี้ TECO ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมพิจารณาเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวจำนวนไม่เกิน ๕ ราย โดยผู้เข้าร่วมจะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังนักศึกษาในสังกัด หากสนใจขอได้โปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๑ ราย และขอได้โปรดดำเนินการในรายละเอียด ดังนี้

๑. ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดการเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.at/gwJS4> หรือ QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง

๒. หากมีความประสงค์จะส่งผู้สมัครเข้าร่วมการสัมมนา กรุณาดาวนโหลดแบบฟอร์มการสมัครพร้อมกรอกข้อมูลผู้สมัครให้เรียบร้อย และจัดทำหนังสือแนะนำและส่งชุดเอกสารฉบับจริงไปยัง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยจะยึดตามวันที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ลงรับเอกสารฉบับจริงเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัครในรูปแบบ Microsoft Word พร้อมหนังสือแนะนำทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง Rachadapom.s@mhesi.go.th อีกทางหนึ่งด้วย

๓. ในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า ๕ ราย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา จะพิจารณาจัดลำดับผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการหารือกับ TECO โดยผู้สมัครที่มีหัวข้อและเนื้อหาการนำเสนอที่น่าสนใจและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธีมของการสัมมนาในปีนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ TECO จะพิจารณาผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อและจะแจ้งผลให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ทราบ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา จะมีหนังสือแจ้งไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการเสนอรายชื่อเพื่อดำเนินการในรายละเอียดต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

กองการต่างประเทศ  
กลุ่มขับเคลื่อนทุนมนุษย์นานาชาติ  
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๙๕ (รัชฎาพร)  
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๗๐

